

สรุปข่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร วันที่ ๕-๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ หน่วยประชาสัมพันธ์

โทร.๐๕๖- ๙๙๐๓๔๕

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ASTV ผู้จัดการรายวัน ไทยรัฐ ไทย โพสต์ เดลินิวส์ แนวหน้า โพสต์ทู เดย์ คมชัดลึก (๕ต.ค.๕๘)	<p>ปัญหานมโรงเรียน</p> <p>เสนอข่าว พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงปัญหานมโรงเรียนบูดในหลายจังหวัด ได้เร่งรัดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษา และกระทรวงสาธารณสุข แก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน หากพบว่าปัญหาเกิดจากการทุจริต จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสาธารณสุขจังหวัด เตรียมบูรณาการทำงานร่วมกัน ลงพื้นที่ตรวจโรงผลิตนมโรงเรียน ๔๐ แห่ง ใน ๔๐ จังหวัด ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน</p> <p>มีรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการตรวจพบนมโรงเรียนบูดในพื้นที่ จ.ยโสธร ซึ่งนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รอง ผอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะเลขาธิการ บอร์ด เปิดเผยว่า ได้แจ้งไปยัง อย.แล้ว ทราบว่าได้สั่งการให้ สสจ.ยโสธรเข้าสุ่มเก็บตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจหาเชื้อสาเหตุทำให้เกิดนมบูด คาดว่าสัปดาห์หน้าจะทราบผล</p> <p>ด้าน นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวถึงกรณีพบนมบูดที่ จ.ยโสธรว่า ได้สั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัดประสานกับตัวแทน อย.ลงพื้นที่ดูจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วน และส่งตัวอย่างหาเชื้อสาเหตุของการเกิดปัญหาโดยเร็ว ทั้งนี้ จะเชิญเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือในประเด็นข้อสั่งการของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รว.เกษตรฯ ที่ได้สั่งให้ดูขั้นตอนการบริหารจัดการในโครงการนมโรงเรียนทั้งหมด โดยเน้นให้แยกประเด็นขั้นตอนการทำงานของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนและต้องมีผู้รับผิดชอบแต่ละส่วน</p> <p>สำหรับการแก้ปัญหาเบื้องต้น จะมีการปรับปรุงโครงสร้าง ๓ ระยะ คือระยะเร่งด่วน เมื่อเกิดเหตุจุดใด กรมปศุสัตว์จะประสานไปยัง อย. เพื่อตรวจสอบพื้นที่โดยรวดเร็ว ส่วนระยะกลาง ระยะยาว เป็นการบริหารจัดการทั้งระบบ คาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบและรื้อทั้งกระบวนการภายในเดือน ต.ค.นี้</p> <p>เสนอข่าว นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวสนับสนุนปลัดกระทรวงเกษตรฯ ที่จะตรวจสอบนมโรงเรียน แต่ขอให้ตรวจสอบทั้งระบบ และให้ ป.ช. หรือ ดีเอสไอ เข้ามาตรวจสอบด้วยเนื่องจากปัญหาใหญ่เกินกว่าหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ จะสะสางด้วยตัวเอง ต้องพึ่ง พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ประธานศูนย์ปราบปรามคอร์รัปชั่นของรัฐบาลเท่านั้น จึงจะแก้ปัญหาได้</p>

